



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ที่ว่าง จำนวน ๘ ตำแหน่ง โดยให้ผู้ที่มีประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
หรือทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
เพื่อประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๘ ตำแหน่ง
ดังนี้

๑. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง (นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ) ตำแหน่ง
เลขที่ ๓๔ กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	นายประสพ กันจู	ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มตรวจสอบภายใน
๒	นางสาวรุ่งทิพย์ เมืองโคตร	ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มตรวจสอบภายใน

๒. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๒๖ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔
(ราชบุรี) มีจำนวน ๕ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	นายชัยณรงค์ อินสาลี	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (ปทุมธานี)
๒	นางวิจิตา สมบูรณ์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๓	นางวีรดา ชูสีกราน	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ (ราชบุรี)
๔	นางสาวเต็มจิต จันทคา	ตำแหน่ง ครู คศ. ๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สังกัด สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๕	นางกนิษฐา เต็มธนะศักดิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ (ราชบุรี)

๓. ตำแหน่ง...

๓. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๒๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ (นครศรีธรรมราช) จำนวน ๕ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	นางกุลชญา วัฒนกุล	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ (นครศรีธรรมราช)
๒	นายเจน แผลงเดชา	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ (ภูเก็ต)
๓	นางภักชดา เสรีรัตน์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ (นครศรีธรรมราช)
๔	นายกันตธี เนื่องศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
๕	นายผจญ มุกดา	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ลพบุรี)

๔. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ (ภูเก็ต) จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ (ภูเก็ต)
๒	นางพรพิมล สาระรักษ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ลพบุรี)
๓	นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

๕. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๒๔ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ (ยะลา) จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	นายศุภมิตร ธีมิกะกุล	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ (ยะลา)
๒	นางอภิญญา แพทย์ศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ (ยะลา)
๓	นางมาเรียม ยะสะแต	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

๖. ตำแหน่ง...

๖. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๒๘ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ (ชลบุรี) จำนวน ๘ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (ปทุมธานี)
๒	นางเขมิกา เดชาชาญญ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ (ชลบุรี)
๓	นางสาวอรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๔	นายดุสิต คงคาหลวง	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ (ราชบุรี)
๕	นางอารีย์พร งามนก	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ (ชลบุรี)
๖	นายนนท์ แสงจันทร์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
๗	นางสุพัตรา ถนอมรัตน์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
๘	นางสาวนิภา แสงพันธุ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ลพบุรี)

๗. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๓๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ (นครราชสีมา) จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	ว่าที่ร้อยโท สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ (นครราชสีมา)
๒	นางกุลรัศมี อัครวรศาสตร์	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
๓	นางนงลักษณ์ ชัยชุมินทร์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ (นครราชสีมา)

๘. ตำแหน่ง...

๘. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๒๙ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ (เชียงใหม่) จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	ว่าที่ร้อยตรี ไวโรจน์ สิงห์ไตรภพ	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ (เชียงใหม่)
๒	นายภานุศร สิทธิชัย	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ (เชียงใหม่)

สำหรับวัน เวลา และสถานที่ในการพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ